



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ตามที องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้รับสมัครบุคคล ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

๑.นางสาวอรณี สุขบุญ คุณวุฒิ ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๒.นางสาวสุลัดดา คำลิมัด คุณวุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (สอบข้อเขียน) ในวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มีสิทธิสอบจะต้องสอบข้อเขียนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และผู้มีสิทธิสอบเข้าห้องสอบหลังเวลาสอบเกิน ๑๕ นาที ให้ถือว่าหมดสิทธิสอบ ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดสุภาพ หากกรรมการพิจารณาเห็นว่าไม่สุภาพจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบให้ผู้เข้าสอบเตรียมมาเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และการขึ้นบัญชี ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายคำปุ่น บุญสาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ